

Số: /UBND-BQLDA

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2020

V/v giải trình hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:
Đường từ bản Hồng Lược xã Nà Sáy
– bản Co Đũa xã Mường Khong.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 24/07/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 1627/SXD-HTKT,QLN&BDS ngày 11/11/2020 của Sở Xây dựng; Văn bản số 1172/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 2257/SGTVT-KT&QLGT ngày 10/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tham gia thẩm báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ bản Hồng Lược xã Nà Sáy – bản Co Đũa xã Mường Khong;

Ngày 05/10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo tổ chức kiểm tra thực địa 3 dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện Tuần Giáo;

Sau khi rà soát hồ sơ Báo cáo đề xuất đầu tư, ý kiến của các ngành và nội dung biên bản kiểm tra thực địa, UBND huyện Tuần Giáo giải trình các nội dung sau:

1. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải đối với dự án

STT	Nội dung cần giải trình	Nội dung giải trình của UBND huyện Tuần Giáo
1	UBND huyện Tuần Giáo đề xuất kết cấu áo đường: Lớp mặt BTXM M300 dày 20cm, lớp đệm móng dày 15cm là chưa đủ cơ sở khẳng định an toàn, bền vững công trình trong khai thác sử dụng.	Tuyến là trục đường kết nối từ trung tâm huyện đến xã Mường Khong, kết nối giữa 2 xã Nà Sáy, Mường Khong và trung tâm hành chính của huyện. Tuyến có đông dân

STT	Nội dung cần giải trình	Nội dung giải trình của UBND huyện Tuần Giáo
	<p>Sở GTVT đề nghị UBND huyện Tuần Giáo chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện: Điều tra và tính toán lưu lượng giao thông làm cơ sở tính toán chiều dày kết cấu áo đường đảm bảo tuân thủ Quyết định 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông, đồng thời tính toán lại TMDT. Qua kiểm tra sơ bộ với chiều dày kết cấu áo đường như UBND huyện Tuần Giáo đề xuất là chưa đảm bảo an toàn trong khai thác sử dụng.</p>	<p>cư đi lại và là tuyến duy nhất để người dân các bản Khoong Nua, khoong tờ, Phiêng Hin, Huổi Nôm, Hua Sát ... ra trung tâm xã và trung tâm huyện Tuần Giáo. Căn cứ vào chức năng của tuyến đường có thể lựa chọn quy mô đầu tư của tuyến là đường GTNT cấp A hoặc đường cấp VI.</p> <p>UBND huyện đề xuất kết cấu mặt đường tương đương thiết kế định hình đường GTNT cấp A, áp dụng cho đường huyện phù hợp với đặc điểm khai thác tuyến đường hiện tại và những năm tiếp theo. Kết cấu mặt đường lựa chọn điển hình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bê tông M300 dày 20cm. - Lớp bạt dứa chống thấm. - Lớp móng cấp phối dày 15cm.

2. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT	Nội dung cần giải trình	Nội dung giải trình của UBND huyện Tuần Giáo
1	<p>Về quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Dự án Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đũa xã Mường Khong chưa được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 và chưa được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo được</p>	<p>Dự án Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đũa xã Mường Khong đã có trong danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại báo cáo số 235/BC-</p>

STT	Nội dung cần giải trình	Nội dung giải trình của UBND huyện Tuần Giáo
	UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020. Đề nghị UBND huyện Tuần Giáo xem xét cập nhật trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuần Giáo theo quy định.	STNMT ngày 06/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện Tuần Giáo xin tiếp thu ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các bước tiếp theo của dự án.
2	Đề nghị chủ đầu tư bổ sung tổng diện tích sử dụng đất, loại đất, hiện trạng sử dụng đất để thực hiện dự án và khái toán phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.	Sau khi dự án được phê duyệt, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo: Đo vẽ quy chủ, từ đó sẽ xác định được diện tích sử dụng đất, loại đất và hiện trạng sử dụng đất.
3	Dự án thuộc trường hợp phải trình HĐND tỉnh chấp nhận thuận trước khi thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật đất đai năm 2013 và chủ đầu tư chỉ được phép triển khai thực hiện dự án sau khi UBND tỉnh giao đất theo quy định.	Dự án đã có trong danh mục trong báo cáo số 235/BC-STNMT ngày 06/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
4	Chủ đầu tư chưa xác định rõ diện tích, loại đất cần thu hồi để thực hiện dự án do đó chưa có cơ sở xác định danh mục dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.	Đây là bước trình chủ trương đầu tư, chưa có phương án thiết kế cụ thể nên chưa thể xác định được ranh giới thu hồi đất, vì vậy chưa thể xác định được diện tích sử dụng đất. Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương, UBND huyện xác định chi tiết ở các bước tiếp theo.

Trên đây là nội dung giải trình và hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường từ bản Hồng Lược xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong . UBND huyện Tuần Giáo kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức